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ชง 4 สูตรผอนหายนะขาวจ้ีรัฐตัดล็อตเล็กขายทุกเดือน/ผานตลาดเอเฟทกอนพังทั้งระบบ 
จากกรณีท่ีภาคเอกชนไดออกมาใหขอมูลไทยไดไทยเสียแชมปสงออกขาวในชวงครึ่งแรกของปนี้ใหกับ

อินเดีย อางเหตุผลหลักจากนโยบายรับจํานําขาวราคาสูงของรัฐบาล นําสูการตอบโตท่ีดุเด็ดเผ็ดรอนของรัฐบาลและ

ผูบริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย กอนขยายวงเปนการวิพากษวิจารณและประเมินความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับ

อุตสาหกรรมขาว และภาระขาดทุนจํานวนมหาศาลท่ีอาจกระทบตอปญหาวินัยการคลังในอนาคตอันใกล ซึ่งรัฐบาลยัง

เสียงแข็งจะเดินหนาโครงการตอตามแนวทางเดิม ขณะท่ีกระทรวงพาณิชยยังย้ําเปาหมายสงออกขาวง 9.5 ลานตัน

ไดแน นั้น  

รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ กลาวใหความเห็นในเวทีเสวนาโตะ

กลม เรื่อง "โครงการรับจํานํา : สงเสริมหรือทําลายกลไกขาวไทย" จัดโดยหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ วา จากนโยบาย

รับจํานําขาวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาลในราคาสูงกวาราคาตลาด (ขาวเปลือกเจา 1.5 หมื่นบาท/ตัน และขาวเปลือก

หอมมะลิ 2 หมื่นบาท/ตัน) ใน2 ฤดูกาลรับจํานําท่ีผานมา (นาป 2554/55 และนาปรังป 2555 ) สงผลใหรัฐเปนผูซื้อ

ขาวรายใหญ และผูกขาดตลาด ตัดทอนอํานาจการแขงขันในตลาดขาวเปลือก และตลาดขาวสงออกของเอกชน 

ท้ังนี้ ในสองฤดูกาลรับจํานําขางตน (7 ต.ค.54- 7 ส.ค.55)รัฐไดรับจํานําขาวไปแลวจํานวน 16.75 ลานตัน

ขาวเปลือก หรือคิดเปน 10.89 ลานตันขาวสาร และเม่ือสิ้นสุดโครงการรับจํานําขาวนาปรังป 2555 ในวันท่ี 15 

กันยายนศกนี้คาดรัฐจะมีสตอกขาวสารทะลุถึง 12 ลานตัน เมื่อรวมกับสตอกขาวเกาในป 2548-2550 ท่ียังมีอยูอีก

ประมาณ 2 ลานตัน รวมรัฐบาลตองแบกสตอกมากกวา 14 ลานตัน โดยท่ียังไมมีการระบาย 

สําหรับสองฤดูการรับจํานํารัฐจายเงินไปแลวกวา 2.6 แสนลานบาท และอาจถึง 3 แสนลานบาท เมื่อสิ้นสุด

โครงการจํานําฤดูนาปรังป 2555 ยังไมรวมคาดําเนินการอีกจํานวนหนึ่ง ประเด็นคือ รัฐจะระบายอยางไร เพราะจาก

ราคารับจํานําขาวเปลือกเจา 1.5 หมื่นบาทตอตัน เมื่อแปลงเปนตนทุนขาวสารเพื่อสงออกแลวจะมีตนทุนสูงถึง 799 

ดอลลารสหรัฐฯ หากขายในราคา ตลาดขาว 5% ท่ีไทยโคดราคาสงออก 612 ดอลลารสหรัฐฯตอตันจะขาดทุน 187 

ดอลลารสหรัฐฯตอตัน และตางจากขาวเวียดนาม 202 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน สวนขาวเปลือกหอมมะลิท่ีจํานํา 2 หมื่น

บาท/ตัน จะมีตนทุนเมื่อแปลงเปนขาวสาร ท่ี 1,489 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน หากโคดราคา 1,100 ดอลลารสหรัฐฯตอ

ตัน จะขาดทุน 389 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน และตางจากขาวหอมเวียดนาม(600 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน) 500 ดอลลาร

สหรัฐฯตอตัน 

ดังนั้น ในสถานการณท่ีราคาขาวไทยเสมือนเปนดาวคางฟา สูงกวาคนอ่ืน หากระบายในราคาตนทุนคงไมมี

คนซื้อ แตหากจะขายราคาตํ่าเพื่อแขงขันได คนท่ีจะแบกรับภาระขาดทุนก็คือประชาชนผูเสียภาษี ในเรื่องโครงการ

รับจํานําขาวนี้มองวา หากทํา 3-4 ปติดตอกันจะนําสูความหายนะของอุตสาหกรรมขาวไทย เพราะเกษตรกรท้ังตัว

จริง และตัวปลอมจะหันมาปลูกขาวเพิ่มขึ้น ลดการปลูกพืชอาหาร หรือพืชเศรษฐกิจตัวอ่ืนลง ท่ีสุดแลวจะทําใหราคา

อาหารยกตัวสูงขึ้น ซัพพลายพืชอาหารอ่ืนๆ มีปริมาณลดลง  

ดังนั้น เพื่อปลดล็อคการแบกสตอกขาว ไมใหประเทศชาติเสียหายไปมากกวานี้ รัฐบาลควรปรับนโยบายจาก

การท่ีจะแขงขันกับเอกชนในการสงออกขาว มาเปนการสรางทีมรวมกัน (ทีมไทยแลนด) ในการพัฒนาตลาดสงออก 

เพราะไมเชนนั้นแลวยอดสงออกไทยจากนี้ไปจะลดลงเรื่อย ๆ คูแขงอยางเวียดนามจะครองตลาดท่ีเคยเปนของไทย

ในทุกตลาดไดมากขึ้น พรอมจัดใหมีการประมูลขาวในสตอกท่ีโปรงใส และควรปรับวิธีการรับจํานําโดยจํากัดวงเงิน 

และปริมาณผลผลิตท่ีเขารวมโครงการ เพื่อใหกลไกตลาดทํางานไดมากขึ้น  

 
 

ประจําวันที่ 8-14  สิงหาคม 2555 
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"ผลกระทบจากโครงการรับจํานํา ท่ีทําใหการสงออกขาวไทยลดลง 46% ในชวง 7 เดือนแรกของปนี้แลว ยัง

สงผลกระทบตอเนื่องตามมามากมาย ท้ังตลาดกลางถูกทําลายและไมสนับสนุนตลาดสินคาเกษตรลวงหนา คุณภาพ

ขาวไทยจะทรุดลง จากคนแหปลูกขาวคุณภาพตํ่าใหผลผลิตเร็ว นําไปสูการสูญเสียคุณภาพขาวท่ีเราพัฒนามาต้ังแต

สมัยรัฐกาลท่ี 5 และสรางผลกระทบตอโรงสีชุมชนท่ีไมสามารถแขงขันราคากับขาวจากโรงสี ท่ีเขารวมโครงการรับ

จํานําท่ีลักลอบออกมาขายในราคาตํ่ากวา และท่ีสุดคนท่ีสายปานไมยาวก็จะอยูไมได ขณะท่ีโครงการรับจํานําขาว

ราคาสูงของไทยท่ีใชเงินภาษีของประชาชน ทําใหเกษตรกรในเวียดนาม ในกัมพูชาไดประโยชนเพราะทําใหเขาขาย

ขาวไดราคาสูงขึ้น และมีกําไรสูงขึ้น คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น" 

ดานนางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ท่ีผานมาราคาขาวไทยในตลาดโลก

สูงกวาประเทศอ่ืนติดตอกันมาหลายป และปนี้ราคายิ่งหางกันมากขึ้น จากโครงการรับจํานําขาวราคาสูงของรัฐบาล 

เพราะตนทุนขาวสงออกสูงขึ้น ขณะท่ีตนทุนการผลิตของชาวนาไทยก็สูงท่ีสุด ราคาสงออกเอฟโอบีไทยก็แพงท่ีสุด 

ทําให ณ วันนี้ผูสงออกสวนใหญหยุดทําหนาท่ี เพราะไมสามารถแขงขันได อีกดานหนึ่งในสินคาขาวบางประเภท เชน 

ขาวนึ่ง ท่ีเวลานี้มีคําสั่งซื้อเขามาเปนจํานวนมาก และราคาคอนขางดีมาก แตผูสงออกไมมีขาวสง เพราะสวนใหญ

โรงสีท่ีเคยสีขาวนึ่งใหกับผูสงออกอางติดสีขาวสารใหรัฐบาล หากเปนเชนนี้ลูกคาคงคอย ๆ หายไป สวนตลาดขาว

หอมมะลิขาวพรีเมียมของไทย ขณะนี้ขาวหอมมะลิใหมๆ ก็เขาไปอยูในสตอกรัฐบาลเปนจํานวนมาก หากเก็บไวจน

เกาไมระบายก็จะมีปญหาเสื่อมคุณภาพ และราคาตก 

สําหรับแนวทางการระบายขาวของรัฐบาล นายกสมาคมผูสงออกขาวไทยใหความเห็นวา รัฐควรมีการระบาย

เปนประจําทุกเดือน ครั้งละ 2-3 แสนตัน หรือ 5 แสนตัน ซึ่งในชวงแรกราคาอาจจะไมดี แตเมื่อระบายเปนประจํา

ตลาดมีความเคยชินเหมือนตลาดหุน ก็จะใหการตอบรับ และทําใหราคาปรับตัวสูงขึ้น ความเสียหายก็จะลดลง แตมี

ผลดีคือทําใหขาวในสตอกเปนขาวใหมอยูเสมอ ไมตองแบกสตอกมาก 

"กรณีการประมูลแบบลับๆ ของรัฐบาล ปจจุบันกระทรวงพาณิชยกลายเปนผูจัดสรรประโยชน หรือแบงเคก

ทางการ ซึ่งไมใชหนาท่ีของกระทรวงหรือขาราชการ เพราะขาราชการท่ีดีควรเปนผูจัดระเบียบใหความเปนธรรมกับ

ทุกคน และคอยเฝาระวังอยาใหมีการใชอํานาจตอรองทางธุรกิจหรือผูกขาด ถือเปนอุดมการณของขาราชการ" 

อยางไรก็ดีปริมาณสงออกขาวไทยในปนี้คาดไมสามารถทําไดตามเปาหมายตามท่ีกระทรวงพาณิชยต้ังไวท่ี 

9.5 ลานตันอยางแนนอน เพราะตัวเลข ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคมถึง 6 สิงหาคม 2555 ไทยสงออกขาวไดเพียง 4.04 

ลานตัน หากจะสงออกไดตามเปาหมายเดือนท่ีเหลือของปนี้ตองสงออกไดมากกกวาเดือนละ 1 ลานตันขึ้นไป  

สอดคลองกับ รศ.ดร.สมพร ท่ีใหขอเสนอแนะการระบายขาวในสตอกรัฐบาลวา ควรใชกลไกของตลาดสินคา

เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (เอเฟท)ใหเปนประโยชน และจะมีความโปรงใส ทําใหลดขอครหา ท่ีขณะนี้มีกระแส

ขาววา รัฐกําลังจะเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทคาขาวท่ีเปนฐานอํานาจเกาของรัฐบาล อยางไรก็ตามคาดวาในปนี้ไทยจะ

สงออกขาวไดประมาณ 6.5 ลานตัน สรุปท้ังปนี้ไทยจะเสียแชมปสงออกขาวในรอบ 30 ปอยางแนนอน เพราะชวง 7 

เดือนแรก เวียดนามสงออกไปแลวกวา 4.2 ลานตัน อินเดียสงออกได 4.4 ลานตัน  

สวนกรณีท่ีกระทรวงพาณิชยมีความคาดหวังวา จากสถานการณภัยแลงในสหรัฐฯรวมถึงในอินเดีย จะเปน

โอกาสในการสงออกขาวของไทย ในเรื่องนี้ถือวากระทรวงพาณิชยพูดแบบไมรูขอเท็จจริง เพราะภัยแลงท่ีเกิดขึ้นใน

สหรัฐฯกระทบกับพื้นท่ีปลูกขาวโพด ถ่ัวเหลือง และขาวสาลีเทานั้นไมกระทบพื้นท่ีปลูกขาว สวนอินเดียเวลานี้มีสตอก

ขาวมากกวา 30 ลานตัน มากกวาท่ีสตอกปกติท่ี 10 ลานตัน แมจะมีภัยแลงผลผลิตเสียหาย แตยังมีขาวในสตอก

ระบายสูตลาดไดตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีประเทศท่ีกําลังพัฒนาการปลูกขาวขึ้นมาเปนคูแขงขันอีกหลายประเทศใน

แถบอเมริกาใต เชน บราซิล อุรุกกวัย ปารากวัย รวมถึงพมา และจะแชรสวนแบงตลาดไทยไปเพิ่มขึ้น 

ดานนายนิพนธ วงษตระหงาน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา วิธีการหนึ่งท่ีรัฐบาลจะ

สามารถระบายขาวไดมากคือ การขายขาวเงินเชื่อ เชนขายเงินเชื่อใหกับประเทศในกลุมทวีปแอฟริกาท่ีเปนลูกคา
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หลักของขาวไทย โดยใหประเทศท่ีไดรับความเชื่อถือ เชนประเทศในยุโรปท่ีเคยเปนเจาอาณานิคมประเทศเหลานี้กา

รันตีการจายเงิน ซึ่งทุกประเทศนี้ไมกลัวของแพง หากยอมใหผอนสงเขาก็ยอมซื้อ 

สวนในประเด็นท่ีรัฐบาลประกาศเปดโครงการรับจํานําขาวเปลือกตอ ในฤดูนาป 2555/56 เริ่มเดือนตุลาคม 

2555 ในราคาเดิมคือขาวเปลือกเจา 1.5 หมื่นบาท/ตัน และขาวหอมมะลิ 2 หมื่นบาท/ตัน นายนิพนธ ใหความเห็นวา 

จะสงผลใหราคาขาวไทยในตลาดโลกป 2556 จะตกตํ่าลงกวาป 2555 เพราะสตอกจะเพิ่มขึ้น และจะเกิดขบวนการ

ทุจริตขาวทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนชาวนา โรงสี บริษัทตรวจสอบคุณภาพขาว(เซอรเวเยอร) เพราะสวนใหญเริ่มเปน

มวย เริ่มรูชองทางการทุจริต จะแสวงหาผลประโยชนจากโครงการมากขึ้น และจะสงผลใหรัฐบาลขาดทุนจากโครงการ

รับจํานํามากขึ้น โดยขณะนี้มีโรงสีท่ีเขารวมโครงการ เริ่มใหแรงจูงใจเกษตรกรบางแหงตันละ 500 บาทฟรีๆ เพื่อให

เกษตรกรนําขาวมารับจํานําท่ีโรงสีของตนเองมากขึ้น หากไมมีกําไรคงไมทํา 

"วิธีการท่ีดีท่ีสุดจะตองชวยชาวนาแบบอยางยั่งยืน ใหน้ํา ใหความรูทางวิชาการใหปจจัยการผลิต และลด

คาโลจิสติกส การเพิ่มอํานาจการตอรองใหกับชาวนา เพราะอํานาจการตอรองชาวนาไมมีเลย ในเรื่องการเขาถึงแหลง

เงินทุน ดอกเบี้ยชาวนาสูงกวาโรงสีและผูสงออก เพราะมีความเสี่ยงสูง เรื่องความชื้น ขาวเปยกไมขายขาวก็งอก เนา 

หากไปเจอโรงสีดีก็โชคดีไป หากเจอโรงสีไมดีก็โชคราย เพราะจะถูกกดความชื้น รวมถึงควรใหขอมูลการตลาดกับ

ชาวนา เชน มีเรือมารับขาวท่ีทาเรือ ซึ่งจริงๆ แลวกรมการคาตางประเทศมีแตไมเคยเผยแพรเลย แตผูสงออกทราบ 

เพราะการสงออกจะตองขออนุญาตสงออกตองแจงลวงหนา ขอมูลดังกลาวนี้ทําไมไมบอกชาวนา เพราะถาชาวนา

ทราบวาเดือนหนาจะมีเรือมารับมอบขาวเยอะ จะเพิ่มอํานาจการตอรอง และจะเปนกลไกลการตลาดท่ีดี"  

ขณะท่ีรศ.ดร.สมพร กลาววา หากรัฐบางเดินหนาจํานําขาวตอจะทําใหอุตสาหกรรมขาวไทยสูหายนะ ตลาด

จะทรุดตัวลงไปมากกวานี้ เพราะจากสตอกขาวไทยท่ีมีมากจะทําใหราคาขาวในตลาดโลกไมปรับตัวขึ้น คุณภาพขาว

ไทยจะยิ่งแยลง ขาวในสตอกจะถูกปลอมปน คร็อปการปลูกขาวไมมีความแนนอน และจะเบียดธัญพืชอ่ืนหายไป 

ขณะท่ีพื้นท่ีปลูกขาวจะขยายเพิ่มขึ้นเพราะแรงจูงใจจากโครงการรับจํานําขาวราคาสูง สวนนางสาวกอบสุข กลาวใน

ประเด็นนี้วา หากรัฐบาลจํานําตอไปเรื่อยๆ อุตสาหกรรมขาวตายแนนอน รัฐบาลจะเสียหายและขาดทุนมากขึ้น 

สวนตัวเห็นวาควรปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด 

ดานนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาขาวไทย กลาววา โครงการรับจํานําขาว กับโครงการประกัน

รายไดเกษตรกร มีท้ังจุดดี และจุดเสีย ไมขอฟนธงวาอยางไหนดีกวากัน ในสวนของโครงการรับจํานําปจจุบัน มี

ปญหาการสวมสิทธิเกษตรท้ังจากเจาของท่ีนา และจากเจาหนาท่ีรัฐ การโกงตาชั่ง การวัดความชื้น กลุมโรงสีท่ีใกลชิด

นักการเมืองเวียนเทียนขาวใหมออกไปขาย เจาของท่ีนายึดนาคืน และจางชาวนาตัวจริงทํานาไดประโยชนคุมกวา ท่ี

นาจับตามองเวลานี้มีบริษัทขนาดใหญแถบจังหวัดราชบุรีรวมตางชาติซื้อท่ีดิน และวางแผนชวงแรก 2-3 ปใหชาวนา

เชาเพื่อลดกระแสตอตานนายทุน แตระยะตอไปเลิกใหเชาและทําเอง สรุปแลวโครงการรับจํานําผูท่ีไดประโยชนคือ

เกษตรกรรายใหญ รายยอยไดประโยชนนอย 

"ท่ีเกษตรกรตองการมากกวารับจํานําคืออยูไดดวยตนเองในระยะยาว โดยคุณภาพชีวิตตองดีขึ้น การลด

ตนทุน และเพิ่มผลผลิต การประกันภัยพืชผล การศึกษาบุตรหลานชาวนาอยากใหไดรับสิทธิเรียนฟรีเพื่อสืบทอด

อาชีพ ดารเขาถึงระบบสาธารณสุข และอยากไดปจจัยการผลิตราคาถูกและมีคุณภาพ” 

ท่ีมา ฐานเศรษฐกิจ 
 

พาณิชยเปดแผนระบายสต็อกขาวยํ้าดอยกวาเกณฑไมขาย แนะรายเล็กรวมกลุมสู 
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย เปดเผยถึง แผนการระบายสต็อกขาวของรัฐบาล ตามมติของ

คณะอนุกรรมการดานการตลาด ท่ีใหเปดระบายขาวสารท่ีไดจากโครงการรับจํานํานาป ฤดูกาล 2554/55 และ

โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง 2555 วาจะมี 3 รูปแบบ ประกอบดวย การระบายผานรัฐตอรัฐ (จีทูจี) การเปด
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ประมูลใหผูสนใจท่ัวไป และการระบายผานตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (เอเฟท) ซึ่งทางกรมการคาตางประเทศอยู

ระหวางการจัดทําแผนระบายขาวเพื่อความเหมาะสมในแตละชวงอยู 

ท้ังนี้ การระบายขาวผานการประมูลใหผูสนใจท่ัวไปนั้น จะเปนการเนนทยอยระบายคราวละไมมาก เพื่อ

ไมใหกระทบกับราคาตลาดในประเทศและสงออก รวมท้ังจะตองเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสม เชน ชวงเดือน ก.ย. อาจมี

การระบายขาวในสต็อกจํานวนนอย เพื่อไมใหกระทบกับราคาขาวเปลือกนาป 2555/56 ท่ีจะออกตลาดต้ังแต ต.ค.

2555 เปนตนไป สวนราคานั้นจะมีราคาเกณฑกลาง ซึ่งเปนสูตรการคํานวณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

คือจะมีการนําราคาตลาดมาคํานวณเปนเกณฑระดับตํ่ากับระดับสูง หากมีการเสนอราคาตํ่ากวาเกณฑก็จะไมอนุมัติ

ขาย 

อยางไรก็ตาม การเปดระบายขาวผานการประมูลใหกับผูสนใจท่ัวไปนั้น ผูประกอบการรายเล็กสามารถ

รวมตัวกันมาประมูลขาวได เพราะรัฐบาลเปดกวางใหทุกรายเขามารวมประมูล เพียงแตราคาตองผานเกณฑท่ีกําหนด

ไว ซึ่งไมอยากเกิดปญหารายเล็กเสียเปรียบรายใหญ เพราะความจริงแลวการคาขาวโลกไดเปลี่ยนแปลงไป รายเล็ก

สามารถรวมตัวกันเพื่อมาแขงขันได และจะเปนรูปแบบท่ีกระทรวงฯ จะผลักดันใหเกิดการพัฒนาของผูสงออกขาว

ไทยในอนาคต เพราะปจจุบันผูซื้อไดกลายเปนรายใหญหมดแลว เนื่องจากมีการซื้อขายผานหนวยงานนําเขาระดับ

รัฐบาล ดังนั้น หากรายเล็กไปเจรจาขายขาวอาจมีอํานาจตอรองนอยกวาผูซื้อ และทําใหขายขาวราคาตํ่าจนมากด

ราคาซื้อขาวในประเทศ 

สําหรับการระบายผานเอเฟทนั้น จะตองเลือกชวงระยะเวลาท่ีแนวโนมราคาขาวอยูในชวงขาขึ้น เพราะการ

ซื้อขายผานเอเฟทจะเปนตัวชี้นําราคาตลาด ดังนั้น หากตลาดขาวอยูในชวงขาลง เอเฟทก็ไมควรนํามาใช แต

สถานการณปจจุบันถือวาอยูระยะเวลาเหมาะสมท่ีจะมีการนําขาวไประบายผานเอเฟทจํานวนหนึ่ง 

สวน การระบายขาวผานจีทูจี นั้น ตองยอมรับวาราคาขาวท่ีขายจะตํ่ากวาราคาตลาดเล็กนอย หรือเปนราคา

มิตรภาพ แตก็ไมมีความเสี่ยงในเรื่องของการชําระเงิน ซึ่งหากตกลงจีทูจีได คือรัฐบาลไดเงินกลับมาอยางแนนอน 

สวนราคาสงออกขาวปจจุบันท่ีปรับขึ้นมาอยู 600 เหรียญสหรัฐ/ตัน เปนระดับราคาท่ีพอใจหรือไมนั้น จริงๆ แลว

กระทรวงฯ มีเปาท่ีจะสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวไทยมากทุกป ซึ่งอยูในแผนของกรมการคาตางประเทศท่ีจะผลักดันให

ราคาขาวไทยเพิ่มขึ้นปละ 20 ซึ่งเปนเปาทํางานของกรมฯ 

นายมนัส สรอยพลอย อธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาววา แผนการระบายขาวในรอบ ส.ค.-ธ.ค.นี้ จะมี

การนําขาวไประบายผานเอเฟทแนนอน ซึ่งกําลังกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมอยู สวนการเปดประมูลก็กําลังทําแผน 

แตเง่ือนไขการประมูลสวนใหญไมแตกตางจากหลักเกณฑ (ทีโออาร) เดิม และจะเนนระบายคราวละไมมาก ซึ่งเชื่อวา

จะมีผูสนใจมาประมูลเพราะขณะนี้ตลาดโลกตองการขาวจํานวนมาก เนื่องจากหลายประเทศเริ่มประสบภัยพิบัติ เชน 

อินเดีย สหรัฐ อีกท้ังความตองการบริโภคขาวปนี้เพิ่มขึ้นสวนทางกับปริมาณขาวโลกเพิ่มขึ้นนอยกวา และการสงออก

ขาวครึ่งหนึ่งของโลกก็อยูท่ีไทย 

ท่ีมา ไทยโพสต 
 

ล็อบบ้ีพาณิชยขายขาวผาน AFET เดือนละ 1-2 แสนตัน-จับตาไทยแขงญวนขายอินโด 
นายประสาท เกศวพิทักษ ประธานตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย (AFET) เปดเผยวา ทาง

ผูบริหาร AFET ไดเขาพบนายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย และนายยรรยง พวงราช 

ปลัดกระทรวงพาณิชย ไปแลวกอนหนานี้ เพื่อยืนยันถึงความพรอมของระบบการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา ซึ่ง

รัฐบาลสามารถจะแบงสตอกขาวสารของรัฐบาลท่ีมีอยูในขณะนี้มาระบาย 

ผาน AFET โดยใชวิธีการประมูลสวนตาง หรือเบสิส เดือนละ 1-2 แสนตัน เพราะเชื่อวาวิธีการนี้จะมีความ

โปรงใส และเปนไปตามกลไกตลาด เพราะผูซื้อไปตรวจสอบดูคุณภาพสินคาในโครงการจํานํา ประเมินคาใชจายใน

การขนสงมาตอรองคาใชจาย อาจจะใหราคาสูงกวาหรือลดลงจากราคาท่ีเรากําหนดได ยื่นราคาเสนอซื้อขายผาน
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ระบบ ซึ่งเมื่อราคาซื้อและราคาขายเปนท่ีพอใจของท้ังสองฝายจึงตกลงซื้อขาย โดยจะสามารถรับสินคาจริงไปเลย 

Both option  

ขอดีของการประมูลระบาย สตอกในตลาดเอเฟต คือการซื้อขายเปนไปตามกลไกตลาด รายยอยก็สามารถ

เขามาแขงขันเสนอซื้อได จากเง่ือนไขการซื้อท่ีเปดใหซื้อในปริมาณเพียง 15 ตันตอสัญญา ตลาดจะทําหนาท่ีเปนคน

กลาง เม่ือราคาซื้อ-ราคาขายตรงกันก็ตกลงซื้อ ทําใหเกิดความโปรงใสมากกวา ท้ังยังทําใหไดราคาสูง ลดทอนการ

ขาดทุนจากการรับจํานํา เชน ท่ีเคยทําในป 2550-2552 สมัยนางพรทิวา นาคาศัย อดีต รมว.พาณิชย เคยนําขาวมา

ประมูลถึง 4 ครั้ง ปริมาณ 10,094,985.52 ตัน ไดราคาสูงกวาตลาด 2.48% คิดเปนสวนตาง 130 ลานบาท เปนตน 

นอกจากนี้การประมูลผานตลาดลวงหนาจะทําใหไทยสามารถกําหนดราคาอางอิงขาว ได และนําไปใชวางแผนปรับ

โครงสรางการผลิตในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทย กอนท่ีจะมีการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558  

แหลง ขาวจากกรมการคาตางประเทศกลาววา ขณะนี้กรมในฐานะคณะทํางานระบายขาว เตรียมจะ

ดําเนินการกําหนดเง่ือนไขในการเปดประมูลท่ัวไป (ทีโออาร) โดยจะตองคํานึงถึงสภาวะตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อไมให

เกิดผลกระทบตอราคาขาว สําหรับแนวทางการประมูล ก็จะดําเนินการควบคูกับการระบายโดยผานวิธีการอ่ืน เชน 

ขายระหวางรัฐบาลตอรัฐบาล ซึ่งอยูระหวางการเจรจากับหลายประเทศ  

ลา สุดหนวยงานจัดซื้อขาวของรัฐบาลอินโดนีเซีย (บูล็อก) เตรียมออกใบอนุญาตใหมีการนําเขาขาว (Import 

License) แบบจีทูจี ในวันท่ี 1 สิงหาคมท่ีผานมา ปริมาณ 1.5 ลานตัน โดยสวนใหญจะเปนขาวขาว ทางกรมก็เตรียม

จะหารือกับบลูล็อกในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเราคาดหวังวาจะสามารถเจรจาเพื่อขายใหกับอินโดนีเซียได แตนอกจากไทยแลว 

ทางอินโดนีเซียก็เตรียมจะเจรจาสั่งซื้อกับทางรัฐบาลเวียดนามดวย  

"การสงออกขาวในระบบจีทูจีในชวงครึ่งปแรก ไทยสามารถสงออกไปยังอินโดนีเซียไดราว 3-4 แสนตัน โดย

เปนการทําสัญญาระหวางองคการคลังสินคา (อคส.) กับอินโดนีเซีย จึงอาจจะเรียกวาเปนก่ึงจีทูจี เพราะปกติกรมการ

คาตางประเทศจะเปนคูสัญญาในการทําจีทูจี" แหลงขาวกลาว  

ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจออนไลน 
 

พณ.เดินหนาตลาดขาวอาเซียนยกระดับราคาใหสูง 
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย ลงพื้นท่ี จ.สระแกว เปนประธานในการประชุมพาณิชยจังหวัด

ท้ัง 5 จังหวัด รวมกับผูประกอบการคาสงออก โรงสีขาวใน 5 จังหวัดและฝายตัวแทนผูประกอบการโรงสีและสงออก 

ประเทศกัมพูชาจาก จ.บันเตียเมียนเจย และ จ.พระตาบอง โดยนายยรรยง กลาววา การประชุมดังกลาวเพื่อหาแนว

ทางการจัดต้ังกลไกความรวมมือดานตลาดขาวอาเซียน ตามท่ีรัฐบาลไทยไดพยายามผลักดันสรางความรวมมือของ

ประเทศผูผลิตขาวในกลุมอาเซียนในดานตางๆ เพื่อผลักดันใหประเทศผูผลิตขาวในภูมิภาคอาเซียนใหเกิดความ

รวมมือท่ีเปนรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการยกระดับรายไดใหเกษตรกร การยกระดับราคาขาวใหสูงขึ้น และ

พัฒนาการผลิตและการตลาดของขาวในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดานอาหารในภูมิภาคอยาง

ย่ังยืน ใหราคาขาวมีเสถียรภาพ และเกษตรกรมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น รวมท้ังใหความรวมมือกันในการผลิตขาวอยางมี

คุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด และการทําตลาดขาวรวมกัน  

สําหรับความรวมมือของกัมพูชา จะรวมกันสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขาวของ

กัมพูชา ชวยเหลือผูประกอบการ โรงสี และผูสงออก ใหมีศักยภาพพรอมดําเนินการ ในเบื้องตนกลไกตลาดขาว

อาเซียนจะแบงออกเปน 3 ระดับ คือการประชุมระดับรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการความรวมมือขาวอาเซียน และ

การประชุมสมาพันธและผูคาขาวอาเซียน โดยท่ีผานมากรมการคาตางประเทศ ไดจัดประชุมสมาพันธโรงสีอาเซียน

และผูคาขาวไปแลว จํานวน 2 ครั้ง ในครั้งตอไปจะเชิญรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของใน 5 ประเทศผูผลิตขาว คือ เวียดนาม 
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พมา ลาว กัมพูชา และไทย เพื่อรวมกันพิจารณาหลักการเก่ียวกับการจัดต้ังกลไกความรวมมือตลาดขาวอาเซียนให

เกิดเปนรูปธรรมตอไป 

นอกจากนั้น ยังอาจจะพัฒนาความรวมมือเพื่อนําไปสูความม่ันคงดานอาหารและพลังงานระหวางกลุม

ประเทศอาเซียน และกลุมประเทศคณะมนตรีความรวมมือรัฐอาวอาหรับ ในอนาคต และยังไดจัดคณะผูแทนการคา

การลงทุนไปเจรจาธุรกิจกับกัมพูชา ณ เมืองเสียมราฐ พระตาบอง และกรุงพนมเปญ ระหวางวันท่ี 14-17 ส.ค. นี้ 

เพื่อกระตุนการสงออกและพัฒนาศักยภาพการคาชายแดนและการคาในอนุภูมิภาค อยางยั่งยืน และอํานวยความ

สะดวกดานการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบานใหแกผูประกอบการไทย รวมท้ังเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แขงขันของเอกชนของไทย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมเศรฐกิจอาเซียนอยางสมบูรณในป 2558 

ท่ีมา ไทยรัฐออนไลน 
 

ไทยดันสมาพันธขาวอาเซียน ประเดิมถกระหวางไทย-เขมร จัดต้ังเขตการคาแนว

ชายแดน 
ผูสื่อขาวรายงานวา ระหวางวันท่ี 12-13 สิงหาคม ไทยไดรวมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดต้ังกลไก

ความรวมมือดานตลาดขาวของอาเซียน ระหวางไทยกับกัมพูชาท่ี โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว โดยมี

ผูรวมประชุม อาทิ สมาคมโรงสีขาวไทย โรงสีขาวจังหวัดพระตะบอง และจ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา รวมท้ังผูสงออก

ขาวไทย 

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาววา ท่ีประชุมมีการหารือรวมกันดานการคาโดยจะมีการ

จัดต้ังเขตการคา (Rice Trade Zone:RTZ) ขึ้นในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา โดยจะมีการนําเขาขาวเปลือกจาก

ประเทศกัมพูชามาสีแปรสภาพเพื่อการสงออก สรางมูลคาเพิ่มในสินคาขาวภายในประเทศ ซึ่งจะมีการแยกเกรด

คุณภาพขาวท่ีชัดเจนเพื่อแกไขปญหาการนําเขาขาวจากตางประเทศมาปลอมปนเปนขาวไทย 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดหารือกันเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดต้ัง สมาพันธผูคาขาวอาเซียน รวมกันท้ัง 5 

ประเทศคือ ไทย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม โดยจะมีการเสนอในท่ีประชุมในระดับรัฐมนตรีอาเซียนท่ีจะมีการ

ประชุมไดในระหวางเดือนกันยายน ตุลาคม 2555 นี้ 

ท้ังนี้จากการหารือเบื้องตนจะมีความรวมมือกัน 3 ระดับคือ ระดับรัฐมนตรีท่ีกําหนดนโยบายดานขาว ระดับ

ภาคราชการคือปลัดกระทรวงดานการเกษตร หรือพาณิชยท้ัง 5 ประเทศและภาคเอกชน คือโรงสีขาว ผูสงออกและ

ชาวนา โดยท้ังสามภาคสวนจะรวมมือกันในการกอต้ังสมาพันธผูคาขาวขึ้น เพื่อยกระดับรายไดชาวนาในกลุมประเทศ

ดังกลาวใหสูงขึ้น และเปนการประกาศใหประเทศผูนําเขารับทราบวาตอไปนี้ขาวจากภูมิภาคนี้จะไมไดราคาถูกอีก

ตอไปเพราะจะไมมีการขายขาวตัดราคากัน และรวมจัดทําฐานขอมูลขาวระหวาง 5 ประเทศ เนื่องจากปจจุบันใช

ขอมูลอางอิงจากกระทรวงเกษตรสหรัฐ ท่ีคลาดเคลื่อน 

นายยรรยงกลาวถึงการระบายขาวของรัฐบาลนั้น จะทยอยระบายขาวเปนลอตโดยไมใหกระทบตอราคาขาว

ในตลาด จะไมมีการระบายเปนลอตใหญซึ่งจะทําใหราคาขาวตกลง ดังนั้นผูสงออกท่ีจองอยากประมูลไดขาวราคาถูก

นั้น ขอยืนยันวาเปนไปไมได 

ดานนายชาญชัย รักษธนานนท นายกสมาคมโรงสีขาวไทย กลาวถึงการจัดต้ังกลไกความรวมมือตลาดขาว

ระหวางไทยกับกัมพูชา วา แนวทางดังกลาวถือเปนเรื่องท่ีดีเพราะจะทําใหประเทศท่ีเปนผูผลิตขาวสามารถรวมกัน

กําหนดราคาขาวท่ีเหมาะสมรวมกันทําใหราคาขาวท่ีผลิตในภูมิภาคนี้ไมตางกันมาก และไมขายตัดราคากัน 

ท่ีมา หนังสือพิมพแนวหนา 
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โรงสีแนะกําหนดราคาขั้นตํ่าขาวดัดหลังผูสงออก 
นายชาญชัย รักธนานนท นายกสมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา เขาเตรียมเขาพบกับนายกิตติรัตน ณ ระนอง 

รองนายกรัฐมนตรีและรมว.การคลัง, นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย เพื่อนําเสนอแนวคิดในการระบายขาว 

ท่ีจะไมสงผลกระทบใหรัฐบาลตองขาดทุนจํานวนมาก 

โดยเห็นวาควรมีการกําหนดราคาขั้นตํ่าในการสงออก เพื่อสงสัญญาณออกไปวาราคาขาวไทย จะไมตํ่ากวาท่ี

ประกาศ และขยับราคาท่ีประกาศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจเปน 2 สัปดาหประกาศหนึ่งครั้ง เพื่อไลราคาขาวขึ้นไป 

"ถาประกาศราคาขั้นตํ่าในการสงออกออกมา ผูสงออกก็จะไดรับทราบสัญญาณ เวลาไปหาออเดอรก็จะไดตก

ลงกับผูนําเขาหรือโบรกเกอรไดวาราคาตํ่าจากท่ีประกาศ เราขายไมได เพราะทางการประกาศยันราคาไวแลว จะได

ไมตองมาสรางกระบวนการทุบราคาขาวภายในประเทศ เหมือนท่ีผานมาเพราะไปตกลงราคาไวตํ่า เราตองยึดมั่นเลย

วาขาวไทยตองขายราคาสูง ทุกภาคสวนตองชวยกันแลวในชวงเวลานี้" นายชาญชัย กลาว 

การกําหนดราคาขั้นตํ่าในการสงออกนั้น อินเดียและเวียดนามเคยดําเนินการมาแลว เพื่อบริหารจัดการ

สต็อก แตไทยไมเคยดําเนินการประกาศดังกลาว ซึ่งการประกาศจะไมผิดกฎเกณฑการคาอะไร เพราะไมไดเปน

การดั๊มพราคาใหตลาดเสียหาย แตเปนการประกาศเพื่อยกระดับราคา โดยเริ่มท่ีราคาตลาด ณ ปจจุบัน สําหรับขาว

ขาว 600 ดอลลาร กอนท่ี 2 สัปดาหถัดไปอาจประกาศเพิ่มอีก 10 หรือ 20 ดอลลาร    

"ตอนนี้ตลาดเปนของผูขายแลว มีขาวไทยเหลือเพียงท่ีเดียว ทุกประเทศตองการขาว ก็ตองวิ่งมาไทย แลว

เรื่องอะไรท่ีจะไปขายราคาตํ่า ขณะนี้ราคาขาวนึ่งก็เริ่มขยับแลว ตลาดแอฟริกา ไนจีเรีย เซเนกัล เริ่มกลับมาซื้ออีกครั้ง  

ไมตองหวงเรื่องพื้นท่ีจัดเก็บ ความสามารถของโรงสีและโกดังตางๆ มีเพียงพอ แมกระท่ังปหนารับขาวมา 30 ลานตัน 

โดยไมสงออกเลยยังมีสถานท่ีเก็บเพียงพอแนนอน" นายชาญชัย ระบุ   

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

รัฐยอมจํานนทุจริตขาวอื้อ ขุนคลังเดินหนาปราบปรามจํานําขาวตอเนื่อง 
นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาวถึงกรณีท่ีเจาหนาท่ี

ตํารวจ จ.สกลนคร จับกุมผูทุจริตในโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลวา ยอมรับวา โครงการรับจํานําขาวนาปรัง

ฤดูกาลท่ีผานมายังมีการทุจริตเกิดขึ้นอีกหลายจุด ซึ่งการจับกุมผูกระทําการทุจริตไดก็ถือเปนเรื่องท่ีนายินดี 

เนื่องจากแสดงใหเห็นวารัฐบาลมีการดูแลการดําเนินโครงการดวยความเขมแข็งและเขมงวด ซึ่งยืนยันวารัฐบาลจะ

ติดตามดูแลโครงการรับจํานําขาวเพื่อไมใหเกิดการทุจริตเกิดขึ้นอีกแนนอน 

"ยอมรับวา การรับจํานําขาวนาปรังฤดูกาลท่ีผานมา มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงหลังตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร

สามารถจับผูกระทําการทุจริตได ซึ่งถือเปนเรื่องท่ีดีท่ีมีการจับกุมได แสดงใหเห็นวารัฐบาลมีการปราบปรามการทุจริต

ทุกขั้นตอน" 

อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาตนไมเคยระบุวาโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลนั้นไมมีการทุจริตเกิดขึ้น เพราะ

ไมเชนนั้นก็คงจะไมมีการต้ังคณะทํางานเพื่อติดตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการท่ีเขมงวดอยางนี้ โดยลาสุด 

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี ไดประสานงานกับทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อดูแลการทุจริตในการ

รับจํานําขาวอยางเต็มท่ี เพื่อเตรียมการรับมือการรับจํานําขาวนาปฤดูกาลใหมท่ีกําลังจะเริ่มตนขึ้น ท้ังนี้หากพบผูท่ี

กระทําการทุจริตก็จะดําเนินการลงโทษอยางเด็ดขาดแนนอน 

นายกิตติรัตน กลาวตอวา ตนยืนยันไดวาโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลนั้น ไมผิดกฎขององคการการคา

โลก (WTO) แนนอน เนื่องจากโครงการดังกลาวถือเปนการยกระดับราคาสินคาเกษตรใหสูงขึ้น ซึ่งถือเปนการบริหาร

จัดการดานราคาท่ีเหมาะสม และรัฐบาลก็ไมไดขายขาวในราคาถูก ซึ่งจะแตกตางจากโครงการประกันราคาขาวของ

รัฐบาลชุดกอนท่ีมองวาขัดกฎ WTO มากกวา 
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นายชาญชัย รักษธนานนท นายกสมาคมโรงสีขาวไทย เปดเผยวา สมาคมฯ เห็นดวยท่ีรัฐบาลจะจัดสง

เจาหนาท่ีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และเจาหนาท่ีตํารวจ ลงพื้นท่ีตรวจสอบโรงสีและโกดังกลางใน

โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ฤดูกาล 2554/55 และโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง 2555 ของรัฐบาล เพื่อ

ปองกันปญหาการทุจริต 

"หากบุคลากรของดีเอสไอและตํารวจมีไมเพียงพอ หรือไมมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการทุจริตขาว

ท้ังการนําขาวประเทศเพื่อนบานมาสวมสิทธิ์ การนําขาวเกามาเวียนเทียนในโครงการจํานํา หรือแมแตสตอกลม ทาง

สมาคมฯ พรอมท่ีจะจัดอบรมเปนพิเศษใหกับเจาหนาท่ีของภาครัฐ" นายชาญชัย กลาว 

แหลงขาวจากกระทรวงพาณิชย กลาววา กรณีท่ีมีการต้ังขอสังเกตวามีปริมาณขาวเปลือกจากเกษตรกรเขา

โครงการรับจํานํานาปรัง ฤดูกาล 2555 มากผิดปกตินั้น ยืนยันวาปริมาณขาวท่ีเขาโครงการรับจํานํานาปรังเกือบ 10 

ลานตันขาวเปลือก ถือวาอยูในระดับปกติ แตท่ีผิดปกติคือปริมาณท่ีเขาโครงการรับจํานํานาป ฤดูกาล 2554/55 ซึ่งมี

เพียง 7 ลานตันขาวเปลือก นอยเกินความเปนจริง ถาเทียบกับผลผลิตขาวฤดูกาล 2554/55 ท้ังนาปและนาปรังจะมี

ปริมาณขาว 32-33 ลานตันขาวเปลือก 

ท้ังนี้คาดวาปริมาณขาวเปลือกท่ีจะเขาโครงการรับจํานําปนี้จะมีไมเกิน 20 ลานตัน รวมนาปและนาปรัง ซึ่ง

นาปมีขาวเปลือกเขามาแลว 7 ลานตัน นาปรังเชื่อวาจะมีขาวเปลือกเขามาอีกไมเกิน 13 ลานตัน จึงไมถือวาผิดปกติ 

และไมใชเรื่องการทุจริตนําขาวประเทศเพื่อนบานมาสวมสิทธิ์ โดยมองวาโครงการรับจํานํามีทุจริตไมถึง 1% ดวยซ้ํา 

ตางจากระบบประกันรายไดท่ีเริ่มโครงการในชวงป 2553 ของรัฐบาลชุดกอนกับมีการจายเงินชดเชยใหกับเกษตรกร

ในชวงประกันรายไดท้ังปมากถึง 38 ลานตัน มากกวาผลผลิตขาวท่ีมี 31-32 ลานตัน ถามวาสวนเกินนี้มาจากไหน ซึ่ง

ฝายคานนาจะเปนผูออกมาชี้แจงปญหาทุจริตมากกวา 

รายงานขาวจากกระทรวงพาณิชย แจงวา เว็บไซตของสมาคมผูสงออกขาวไทยรายงานปริมาณสงออกขาว

ไทยต้ังแตวันท่ี 1-27 ก.ค.55 มีปริมาณแลว 4.21 แสนตัน ลดลง 52.82% เทียบกับปกอนท่ีสามารถสงออกขาวได 

8.29 แสนตัน สงผลใหต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.-27 ก.ค. ไทยสามารถสงออกขาวไดเพียง 3.89 ลานตัน ลดลง 46.19% จาก

ชวงเดียวกันของปกอนท่ีสงออกขาวได 7.23 ลานตัน โดยราคาสงออกขาวขาว 5% ไทยอยูท่ี 564 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

เวียดนาม 410 เหรียญสหรัฐ/ตัน อินเดีย 420 เหรียญสหรัฐ/ตัน ปากีสถาน 460 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ท่ีมา หนังสือพิมพบานเมือง 
 

"บุญทรง"ปดจํานําขาวขาดทุนหลายแสนลาน ขอมูลแนนพรอมโดนซักฟอก 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ใหสัมภาษณเมื่อ วันท่ี 10 สิงหาคม วากระทรวง

พาณิชยไดเตรียมความพรอมแลวในการชี้แจงโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ในการอภิปรายไมไววางใจและแถลง

ผลงานรัฐบาล โดยมั่นใจในขอมูลและสามารถชี้แจงไดทุกประเด็น ยืนยันไดวารัฐบาลไมไดขาดทุนหลายแสนลานบาท

อยางท่ีออกมาวิพากษวิจารณ และขณะนี้เริ่มทยอยสงมอบขาวใหกับประเทศตางๆ ท่ีไดเจรจาขายขาวแบบจีทูจี หรือ

รัฐตอรัฐ อาทิ จีน อินโดนีเซีย และอีก 3-4 ประเทศ ตลอด 4-5 เดือนนี้ รวมปริมาณ 4-5 ลานตัน พรอมกับสงมอบเงิน

คืนรัฐ เพื่อใชในการหมุนเวียนสําหรับโครงการรับจํานําขาวเปลือก มันสําปะหลัง และยางพารา ในฤดูกาลใหม 

2555/56  

นายบุญทรงกลาววา สวนการปองกันการทุจริตในโครงการรับจํานํา ไดใหกรมการคาภายใน (คน.) และ

องคการคลังสินคา (อคส.) ไปดําเนินการออกมาตรการใหรัดกุมมากขึ้น และสั่งการใหตรวจสอบสตอกขาวรวมกับ

คณะทํางานของ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี  

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาววา เพื่อเปนการปองปรามการทุจริตโครงการรับจํานําขาว

ไมใหเกิดซ้ําอีก ใหหนวยงานทองท่ี ท้ัง อคส. อ.ต.ก. คาภายในจังหวัด และพาณิชย รวมถึงคณะกรรมการระดับ

จังหวัด เพิ่มความถ่ีในการตรวจสอบวิธีการรับจํานํา สงมอบขาว และสตอกขาว เพราะท่ีผานมาการทุจริตจะอยูระดับ
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ปฏิบัติการในพื้นท่ี และในการประชุมคณะกรรมการรับจํานําขาวฤดูกาลใหม จะหารือเพิ่มมาตรการคัดเลือกบริษัท

ตรวจสอบคุณภาพขาว โรงสี และตัวแทนเขาโครงการใหเขมงวดขึ้น รวมถึงการเพิ่มโทษตอเจาหนาท่ีรับผิดชอบให

มากขึ้น เพื่อปองปรามไมใหเกิดการทุจริตในอนาคต  

นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กลาววา ยอมรับวาเกิด

การทุจริตในโครงการรับจํานําขาว โดยเจาหนาท่ีตํารวจภูธรจังหวัด (บก.ภ.จว.) สกลนคร จับกุมโรงสีขาวและ

เกษตรกรโกงน้ําหนักขาวกอนออกใบประทวนปลอม ถือเปนเรื่องท่ีดีท่ีสามารถจับกุมผูกระทําผิดได แสดงใหเห็นวา

รัฐบาลมีการปราบปรามการทุจริตทุกขั้นตอน และยืนยันวา รัฐบาลจะดําเนินการตอผูกระทําผิดอยางจริงจัง  

"โครงการรับจํานําขาวท่ีเริ่มจับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินคดีในขอหาทุจริต ถือวาเปนไปตามการดําเนินงาน

ของฝายปราบปราม ผมเองยืนยันวา ท่ีผานมาไมเคยระบุวา โครงการนี้ไมมีการทุจริต แตเปนหนาท่ีของฝาย

ปราบปรามท่ีจะเขาไปดูแลความเรียบรอย" นายกิตติรัตนกลาว  

สวนกรณีท่ีองคการการคาโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ไดสอบถามเก่ียวกับการรับจํานําขาววา ขัดกับหลักการคาโลก

หรือไมนั้น นายกิตติรัตนกลาววา ยืนยันวา การรับจํานําขาวเปนการดูแลราคาขาว และเมื่อรัฐบาลเขาไปแทรกแซงจะ

นําขาวไปขายในราคาตลาดตามกลไกของตลาด เพื่อดูแลรายไดเกษตรกรใหสูงขึ้น ขณะท่ีโครงการประกันราคาเปน

การแทรกแซงในราคาสวนตาง ถือวาเปนการขัดหลักของดับเบิลยูทีโอ หากหนวยงานนานาชาติมาสอบถามก็จะตอบ

ในลักษณะเดียวกัน และจะชี้แจงในสภาในลักษณะนี้เชนเดียวกัน 

ดานนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาววา ขอเรียกรองใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของเตรียมชี้แจงขอมูลเรื่องโครงการรับจํานําขาวกับสหรัฐอเมริกา ท่ีจะเดินทางมาพบ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเรื่องนี้ หลังสหรัฐพบวา นโยบายนี้ขัดกับกฎหมายดับเบิลยูทีโอ เพราะมีการบิดเบือน

แทรกแซงกลไกการตลาด จึงอยากใหรัฐบาลทบทวนนโยบาย เพราะยังมีนโยบายรูปแบบอ่ืนท่ีจะชวยเหลือเกษตรกร

ได 

นายชวนนท อินทรโกมาลยสุต โฆษก ปชป. กลาววา กรณีท่ีนายกิตติรัตนพยายามบอกวา ความเสียหายใน

โครงการรับจํานําขาวไมนาเกิน 50,000 ลานบาทนั้น อยากขอทาใหนายกิตติรัตนเปดเผยขอมูล วาขายขาวจีทูจีใหแก

ผูใดบาง และราคาเทาไร หากขาดทุนมากกวา 60,000 ลานบาท ขอใหนายกิตติรัตน ลาออกจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พรอมกับนายบุญทรง ในทันที 

ดาน พล.ต.ต.ธรรมนูญ เพชรบุรีกุล ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) พิษณุโลก แถลงเปดศูนย

ปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริตการรับจํานําขาว การเยียวยา ฟนฟูและปองกันสาธารณภัย การใชจายเงิน

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) รับเรื่องราวรองทุกขและการแจงเบาะแสการทุจริต ตามนโยบาย

รัฐบาล วาไดจัดสงเจาหนาท่ีตํารวจไปประจําโรงสีขาวท่ีเขารวมโครงการรับจํานําขาว 20 แหง ในพื้นท่ี 5 อําเภอของ 

จ.พิษณุโลก ประกอบดวย เมืองพิษณุโลก พรหมพิราม บางกระทุม บางระกํา และวังทอง อําเภอละ 5 นาย เปน

หนวยเคลื่อนท่ีเร็วในการตรวจสอบเรื่องดังกลาวแลว 

"พบการกระทําผิดเก่ียวกับการทุจริตการจํานําขาวในลักษณะการสวมสิทธิ ในพื้นท่ี อ.พรหมพิราม 8 ราย 8 

คดี ขณะนี้ยังอยูระหวางการตรวจสอบเพื่อดําเนินคดี" พล.ต.ต.ธรรมนูญกลาว และวา 

 สวนการทุจริตการใชเงินงบประมาณของ อปท. ท่ีมีการรองเรียนผานสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ีมีการ

ตรวจสอบสืบสวนแลวสงเรื่องใหทางตํารวจดําเนินคดี ขณะนี้มีเรื่องท่ีกําลังดําเนินการตรวจสอบ 6 คดี แตเปนเรื่องท่ี

อยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ทางตํารวจไดสงเรื่องให 

ป.ป.ช.ดําเนินการแลว 

ท่ีมา มติชน 
 

 

**************************************************** 
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เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 

1-9 ส.ค. 2555 มีจํานวน 182,850 ตัน มูลคา 81.081 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และนับต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค.- 8 ส.ค. 

2555 มีจํานวนรวม 4.357 ลานตัน มูลคา 1.949 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 8.4% และมูลคาลดลง 

13.5% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ท่ีสงออกได 4.758 ลานตัน มูลคา 2.253 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) 

นับจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. ผูสงออกทําสัญญาขายขาวไปแลวรวม 6 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากชวงเดียวกัน

ของปท่ีผานมา 

ทางดานสถานการณราคาขาวสงออกของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นจากการคาดการณเรื่องภาวะภัยแลงใน

สหรัฐ และอินเดีย ขณะท่ีจีน และฟลิปปนสกําลังเผชิญกับอุทกภัย มีแนวโนมท่ีจะสงผลใหราคาขาวปรับสูงขึ้น 

ประกอบกับคาดวาจะมีความตองการขาวจากตางประเทศเขามา ผูคาขาวและผูสงออกจึงไดซื้อขาวเก็บสต็อกเพื่อ

เตรียมไวสําหรับคําสั่งซื้อขาวจากอินโดนีเซีย โดยขาวขาว 5% ราคาอยูท่ีระดับ 425-430 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB 

(Saigon Port) ปรับขึ้นจาก 415-420 เหรียญสหรัฐตอตันเมื่อสัปดาหกอน ขณะท่ีขาวขาว 25% ราคาอยูท่ีระดับ 395-

405 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB เพิ่มขึ้นจากระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐตอตัน FOB เมื่อสัปดาหกอน 
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พมา 

รอยเตอรสเปดเผยรายงาน  อางนักวิเคราะหหลายสํานัก ซึ่งระบุวา พมาเตรียมปฏิรูปอุตสาหกรรมขาวครั้ง

ใหญ เพื่อหวังทวงตําแหนงผูสงออกขาวรายใหญของโลกกลับคืนมาอีกครั้งหลังอุตสาหกรรมดังกลาว ซึ่งถือเปนตัว

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศ ตกอยูภายใตการบริหารอันย่ําแยของรัฐบาลทหารมานานเกือบครึ่งศตวรรษ 

รัฐบาลพมากําลังดําเนินนโยบายตางๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวภายในประเทศ อาทิเชน การพัฒนาและสราง

โรงสีเพิ่มเพื่อรองรับการผลิตใหไดมากถึง 200 ตัน ตอวัน ตลอดจนการเปดรับการลงทุนจากบริษัทเพาะเมล็ดพันธุ

ขาวตางชาติ เพื่อใหชาวนาสามารถเขาถึงแหลงเมล็ดพันธุขาวคุณภาพสูงได  

Tin Htut Oo ผูอํานวยการฝายวางแผนการเกษตรของพมา กลาววา พมาจะสามารถเพิ่มผลผลิตไดมากถึง 2 

ลานตันในชวง 1 หรือ 2 ป ขางหนานี้ 

ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา รัฐบาลพมายังไดสนับสนุนใหมีการต้ังธนาคารเพื่อการเกษตรในประเทศมากขึ้น

เพื่อใหความชวยเหลือแกเกษตรกร รวมท้ังสงเสริมการใชปุยในการปลูกขาวเพื่อเพิ่มผลผลิตไปพรอมๆกัน 

ท้ังนี้ รัฐบาลพมาต้ังเปาสงออกขาวในปนี้ 1.5 ลานตัน หรือมากกวาปกอนถึงสองเทา ในปหนา 2 ลานตัน 

และ 3 ลานตันภายในป 2558 โดยต้ังเปาสงออกขาวไปยังแอฟริกา บังกลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ

ติมอรเลสเต เปนหลัก 

อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญออกโรงเตือนวา การหวนคืนสูตําแหนงผูสงออกขาวรายใหญของพมานั้น อาจใช

เวลานาน เนื่องจากรัฐบาลกรุงเนปดอวเสี่ยงเผชิญปญหาตางๆ มากมาย 

ปญหาหลักคือ การปฏิรูประบบสินเชื่อเกษตรกร ซึ่งแมวาท่ีผานมาจะมีการต้ังธนาคารเพื่อการเกษตรหลาย

แหงขึ้น ทวา ธนาคารดังกลาวลวนแตเปนธนาคารพาณิชย ซึ่งตางจากระบบสินเชื่อชาวนาในอินโดนีเซีย ท่ีธนาคาร

เพื่อการเกษตรเปนธนาคารของรัฐท้ังนี้อินโดนีเซียถือเปนประเทศตนแบบดานการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองท่ี

พมาศึกษาอยางใกลชิด 

David Dapice นักเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University's Ash Centre) กลาววา 

ปญหาก็คือ ธนาคารเอกชนอาจลังเลท่ีจะปลอยกูใหกับประชาชนในพื้นท่ียากจน พรอมย้ําขอมูลลาสุดจากกระทรวง

เกษตรของสหรัฐ ซึ่งระบุวาในปงบประมาณ 2554 ธนาคารเพื่อการเกษตรในพมาปลอยกูใหชาวนาเพียง 25 ลาน

เหรียญสหรัฐ (ราว 750 ลานบาท) ลดลงจากปกอน ซึ่งเคยสูงถึง 100 ลานเหรียญสหรัฐ (ราว 3,000 ลานบาท) 
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นอกจากนี ้ พมายังประสบปญหาเรื่องโรงสี ซึ่งปจจุบัน มีจํานวนไมมากประกอบกับเปนโรงสีขนาดเล็ก ท่ีไม

ทันสมัยมากพอท่ีจะรองรับการผลิตขนาดใหญ รวมท้ังสงผลตอคุณภาพของขาวอีกดวย 

ท้ังนี้ พมา ซึ่งปจจุบันกําลังปฏิรูปประเทศครั้งสําคัญ เคยเปนผูสงออกขาวรายใหญท่ีสุดในโลกในชวงกอน

สงครามโลกครั้งท่ีสอง  เคยสงออกมากถึง 2 ลานตันตอป 
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อินเดีย 

สํานักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดีย รายงานวา เมื่อสัปดาหท่ีผานมาปริมาณน้ําฝนท่ีตกในชวงฤดูมรสุมปนี้ (ซึ่ง

อยูระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน) มีปริมาณนอยกวาระดับปกติประมาณ 17% ซึ่งดีขึ้นจากสัปดาหกอนท่ีมี

ปริมาณนอยกวาระดับปกติ 20%  

ทางการรายงานวา สต็อกขาว ณ วันท่ี 1 ส.ค. มีจํานวน 28.5 ลานตัน เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับจํานวน 

25.3 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  ขณะท่ีสต็อกธัญพืชซึ่งประกอบดวยขาวสาลีและขาวมีจํานวรวม 76.1 

ลานตัน เพิ่มขึ้น 24% เมือเทียบกับจํานวน 61.3 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  โดยสต็อกขาวสาลีมีจํานวน 

47.5 ลานตัน เพิ่มขึ้น 33% เมือเทียบกับจํานวน 35.8 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  อยางไรก็ตาม เมื่อ

เทียบกับเดือน ก.ค. ท่ีผานมา สต็อกขาวลดลงไป 7% และสต็อกขาวสาลีลดลง 5%  

สําหรับโครงการจัดหาขาวของรัฐบาลในปงบประมาณ 2011/12 นั้น นับจนถึงกลางเดือน ก.ค. ท่ีผานมา 

รัฐบาลสามารถจัดหาได 34.47 ลานตัน เพิ่มขึ้น 5% จากปท่ีผานมา โดยในปนี้รัฐบาลต้ังเปาจัดหาขาว 35.31 ลานตัน  
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บังคลาเทศ 

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา รัฐบาลไดขยายเวลาคําสั่งหามสงออกขาวสาร (common varieties) 

ซึ่งประกาศมาต้ังแตป 2008 หลังจากท่ีราคาขาวในตลาดโลกพุงสูงขึ้น ท้ังนี้เพื่อเปนการรักษาระดับอุปทานขาวใน

ประเทศใหเพียงพอกับความตองการบริโภค และรักษาเสถียรภาพของราคาขาวในประเทศ 

อยางไรก็ตาม เมื่อเดือน เม.ย. ท่ีผานมา รัฐบาลไดยกเลิกคําสั่งหามสงออกขาวหอม (aromatic rice) ไปกอน

แลว และกอนหนานี้ มีขาววา รัฐบาลกําลังวางแผนท่ีจะสงออกขาวขาว เพื่อเปนการยกระดับราคาขาวในประเทศและ

ใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น หลังจากท่ีราคาขาวในประเทศลดลง และมีแนวโนมผลผลิตขาวในประเทศจะเพิ่มขึ้น 

โดยในปการผลิตนี้ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. ผลผลิตขาวมีจํานวน 33.79 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากจํานวน 33.52 ลานตัน

เมื่อปท่ีแลว และในขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกขาวจํานวน 1.02 ลานตัน และขาวสาล ี254,000 ตัน (ณ วันท่ี 12 ก.ค.) 
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ฟลิปปนส 
ทางการรายงานวา จากท่ีไดเกิดภาวะน้ําทวมและดินถลมในกรุงมะนิลาและอีกหลายจังหวัดของภาคเหนือ 

ไดทําใหยุงฉางขาวอยางนอย 14 แหง ซึ่ง 4 แหงเปนของรัฐและอีก 10 แหงของเอกชนถูกน้ําทวมทําใหเจาหนาท่ีตอง

เรงประเมินความเสียหาย แตเบื้องตนคาดวา ความเสียหายจากน้ําทวมนาขาวจะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิต

เพียงเล็กนอย 

สํานักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานวา สต็อกขาวของประเทศ 

ณ วันท่ี 1 ก.ค. มีจํานวน 1.91 ลานตัน (เพียงพอสําหรับการบริโภคประมาณ 56 วัน) ลดลง 36.6% จากชวงเดียวกัน

ของปท่ีผานมาทีมีจํานวน 3.02 ลานตัน และลดลง 16.3% จากเดือน มิ.ย. ท่ีมีจํานวน 2.29 ลานตัน 

ท้ังนี้ สต็อกขาวในคลังขององคการอาหารแหงชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจํานวน 

590,000 ตัน ซึ่งสต็อกดของ NFA จํานวนดังกลาวเพียงพอสําหรับการบริโภคประมาณ 17 วันเทานั้น (รัฐบาล
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กําหนดให NFA ตองมีสต็อกเพียงพอสําหรับการบริโภค 30 วัน) นอกจากนี้สต็อกขาวท่ีอยูในคลังของเอกชน 

(commercial warehouses) มีประมาณ 560,000 ตัน ขณะท่ีภาคครัวเรือนมีสต็อกขาวอยูประมาณ 0.76 ลานตัน (คิด

เปนสัดสวน 39.8% ของสต็อกท้ังหมด) 

อยางไรก็ตาม ผูอํานวยการของ องคการอาหารแหงชาติ (NFA) คาดวาสต็อกขาวจะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ เพราะ

จะเริ่มมีการรับมอบขาวท่ีภาคเอกชนมีการนําเขาจากตางประเทศ จากการท่ี NFA ไดจัดสรรโควตาใหเอกชนนําเขา

ได 380,000 ตัน รวมท้ังขาวอีก 100,000 ตัน ท่ี NFA ซื้อจากเวียดนามก็จะมีการสงมอบแลวเสร็จภายในเดือน ส.ค. 

นี้  
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จีน 

ทางการจีนจะระบายขาวโพด และขาวจากสต็อกของรัฐบาลเพื่อลดปญหาเงินเฟอ และลดการนําเขา 

หลังจากมีขาวเรื่องภาวะภัยแลงในสหรัฐฯซึ่งคาดวาจะสงผลใหราคาขาวโพดปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งนับเปนครั้งแรกนั้บ

ต้ังแตเดือน ก.ย. ปท่ีแลวท่ีทางการจีนไดระบายขาวโพดจากสต็อกของรัฐบาลเพื่อควบคุมปญหาเงินเฟอในประเทศ 

ท้ังนี้ วงการคาคาดวาการระบายสต็อกขาวโพดของทางการจีนจะทําใหมีการยกเลิกการสั่งซื้อขาวโพดจาก

ตางประเทศบางสวน ซึ่งจะสงผลใหราคาขาวโพดในตลาดโลกปรับตัวลดลง 

อยางไรก็ตามยังไมมีรายละเอียดวาจะมีการระบายธัญพืชจากสต็อกรัฐบาลออกมาจํานวนเทาไร แตวงการคา

คาดวาอาจจะมีประมาณ 2 ลานตัน 
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สหรัฐอเมริกา 

สํานักขาวตางประเทศ รายงานวา ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กระตุนใหสภาคองเกรสผานกฎหมายดาน

การเพาะปลูกฉบับใหม เพื่อชวยเหลือภาคเกษตรกรรมมากขึ้น หลังสหรัฐฯ เผชิญภัยแลงและคลื่นความรอนรุนแรง 

จนทําลายพืชผลกวาครึ่งประเทศ 

ท้ังนี้ ขอเรียกรองมีขึ้นหลังกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประเมินวาผลิตผลขาวโพดและถ่ัวเหลืองในปนี้จะลดลงตํ่า

ท่ีสุดในรอบ 6 ป และราคาพุงสูงลิ่ว โดยประเมินวาราคาขาวโพดจะสูงถึง 7.50-8.90 ดอลลาร/บุชเชล จากเดิมท่ี

ประเมินในเดือน ก.ค. 5.40-6.40 ดอลลาร/บุชเชล 

ท่ีมา Riceonline.com  

 


